

ขอ200ล.ทำสวนสาธารณะ

ทม.วังสะพุงชูอุทยานเกจิถึงนักเที่ยว

● เลย-นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงของบประมาณรัฐบาล 200 ล้านบาทสร้างสวนสาธารณะ พร้อมสร้างอุทยานเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัด ดึงคูดนักท่องเที่ยงให้แวะสักการะก่อนเดินทางไปเที่ยวอำเภออื่นๆ

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย เปิดเผยว่า พื้นที่ อ.วังสะพุง เป็นเมืองผ่านไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจ.เลย เท่านั้น เทศบาลเมืองวังสะพุงจึงทำโครงการบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมาที่แวะชม อ.วังสะพุง ทั้งโครงการสร้างสวนสาธารณะประโยชน์ โดยได้เริ่มถมที่ดินกว่า 93 ไร่ บริเวณริมแม่น้ำเลย โครงการนี้เทศบาลคาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 200 ล้านบาท และจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 6 ปีเสร็จ

โดยโครงการนี้ทำเพื่อขยายเมืองในอนาคตเป็นโครงการต่อเนื่องการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเลยแห่งใหม่ ซึ่งสะพานจะเสร็จประมาณเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งเทศบาลเมืองวังสะพุงลงทุนเอง

ซึ่งสะพานแห่งนี้จะเชื่อมต่อกับพื้นที่สวนสาธารณะ ขณะนี้ได้เชิญมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาเป็นที่ปรึกษาในการศึกษาออกแบบการใช้พื้นที่ใช้งบประมาณในส่วนนี้ 2.8 แสนบาท

นายเลิศศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในพื้นที่สวนเทศบาลเมืองวังสะพุงจะสร้างอุทยานเกจิอาจารย์ไว้ในพื้นที่สวนสาธารณะด้วย เพื่อเป็นสถานที่สักการบูชา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ อ.วังสะพุง อีกแห่งหนึ่ง เพราะจ.เลย คือเมืองแห่งเกจิอาจารย์ชื่อดังหรือบูรพาจารย์ที่สำคัญ เช่น หลวงปู่ชอบ ฐานสโม และหลวงปู่หลุย จันทสาโร โดยอุทยานเกจิอาจารย์จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะสักการบูชาและเที่ยวชมวังสะพุง ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่ออำเภออื่นๆ ซึ่งขณะนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเลย เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้เริ่มถมที่แล้วเพราะบริเวณนี้เป็นที่ลุ่มทำให้น้ำท่วมทุกปี ซึ่งได้ถมที่ดินไปแล้วกว่าร้อยละ 20

ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างสวนสาธารณะประโยชน์ของเทศบาลเมือง

วังสะพุงนั้น หลังจากการออกแบบแปลนสมบูรณ์แล้ว เทศบาลเมืองวังสะพุงก็จะทำเรื่องเพื่อขอของบประมาณไปยังรัฐบาลพรรคเพื่อไทยของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 200 ล้านบาท โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 6 ปี ทั้งนี้ เทศบาลเมืองวังสะพุงจะไม่มีมีการกู้ยืมเงินให้เป็นภาระกับเทศบาลอย่างเด็ดขาด

นายเลิศศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้เทศบาลเมืองวังสะพุงยังมีโครงการสร้างสนามกีฬา ซึ่งได้ทำเรื่องของบไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว โดยเป็นการดำเนินการตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 สนามกีฬาของรัฐบาล ส่วนการพัฒนากีฬาเราชูสโลแกน "วังสะพุง เอฟซี อีก 3 ปีสู่มืออาชีพ" เทศบาลสนับสนุนผู้ฝึกสอนและจัดการแข่งขันคัดเลือกให้ สถานศึกษาต้องทำทีมฟุตบอลส่งมาคัดเลือกเมื่อโรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุงทำอย่างนี้ก็จะเปิดโอกาสมีขึ้นได้